



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/๑๐๙๙

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๑๐๐๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๑๐๓๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายสุพรพล หนูครองสิน)

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๑๔ ๕๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/ ๑๐๐๗

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ นางสาวผุสดี พรหมายน ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่ กท ๐๔๐๐.๒/๓๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ประจำวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมี พลเอก ชาติชาย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุม และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียดดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทคนิค สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายแสนชากร อ่อนมีศรี)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

(นางสุชาติพย์ สอนเอี่ยม)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
- ๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

- ให้นำหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ สยป. และ รป.กทม. เสนอ

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องมณिरัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p style="text-align: center;">ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว)</p> <p>รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้แก่</p> <p>๑. แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั่วโลก มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น ตามลำดับ ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย</p> <p>๒. เหตุการณ์สำคัญ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดการกังวลว่ารัฐบาลอาจมีการประกาศใช้มาตรการปิดพื้นที่หรือล็อกดาวน์ในกรุงปักกิ่งอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคภายในกรุงปักกิ่ง ยังไม่ถือว่าเป็นการแพร่ระบาดที่มีนัยสำคัญ</p> <p>๓. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มลดลง ยกเว้น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีที่มีแนวโน้มการระบาดครั้งใหญ่ เนื่องจากศักยภาพของระบบสาธารณสุขภายในประเทศที่ไม่เพียงพอ และรัฐบาลมีนโยบายไม่รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย ราชอาณาจักรไทยควรรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศที่มีแนวโน้มของการแพร่ระบาดของโรคอีกครั้ง</p> <p>๔. พื้นที่เฝ้าระวังที่ให้ที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตทวีวัฒนา และเขตดอนเมือง</p> <p>๕. สถานการณ์การชุมนุมที่อาจส่งผลกระทบต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่</p> <p>๕.๑ กลุ่มสภาประชาชนแห่งชาติ สภาประชาชนแห่งโลก ชุมนุมค้างคืน เพื่อเรียกร้องให้สหพันธรัฐรัสเซียยุติการรุกรานสาธารณรัฐยูเครน บริเวณด้านหน้าสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๕.๒ กลุ่ม No-NPO Bill จัดกิจกรรมชุมนุมค้างคืน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงผลกำไร พ.ศ. บริเวณหน้าอาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>๕.๓ กลุ่ม People ศิลปินเพลงเพื่อราษฎร จัดกิจกรรม "ยื่น หยุด ชัง พลังเพลง" บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร</p>	<p>ศปม.</p> <p>ศปม.ทบ.</p> <p>ศปม.ทร.</p> <p>ศปม.ทอ.</p> <p>ศปม.ตร.</p> <p>ศปม.มท.</p> <p>กทพ.</p> <p>กอ.รมน.</p>

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๕.๔ กลุ่ม We Volunteer (WeVo) จัดกิจกรรม “ยื่น ๑๑๒ คน ๑๑๒ วัน” บริเวณสะพานลอยด้านหน้าสำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>๕.๕ กลุ่มทะเลชุคก์ ร่วมกับ กลุ่ม ๑๔ ชุนพล คนของราษฎร จัดกิจกรรม “ยื่น หยุด ชัง” บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ</p> <p>๕.๖ กลุ่มพลเมืองโต้กลับ จัดกิจกรรม “ยื่น หยุด ชัง” บริเวณด้านหน้า ศาลฎีกา</p> <p>๕.๗ กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) เตรียมยื่นรายชื่อขออุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.</p> <p>๖. ข้อพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) พบว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น จากข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตที่ลดลง ระดับความรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์โอมิครอนที่มีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ และอัตราความครอบคลุมในการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น ทำให้อาจประเมินได้ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ปรับมาตรการป้องกันโรคที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยอนุญาตให้มีการเปิดสถานบันเทิง หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและพื้นที่เฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น ภาครัฐควรเข้มงวดในการติดตามกำกับ และกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการมีความเข้มงวดในขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เพื่อลดความเสี่ยงที่นำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคอีกครั้ง</p> <p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ)</u> รายงานการปฏิบัติของ ศบค. ในห้วงต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. เข้มงวดกวดขันการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายและการทำผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อเน้นย้ำความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการ กิจกรรม กิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งปรับแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการผ่อนคลายที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กำหนด</p> <p>๓. ดำรงความพร้อมด้านกำลังพลและยุทธโธปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการผ่อนคลายมาตรการในห้วงต่อไป</p>	

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๔. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยรุนแรง</p>	
๒	<p>การปฏิบัติที่สำคัญของ ศปม. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p> <p>๑. จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ศปม. เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังโรงพยาบาลสนามและสถานพยาบาลที่กำหนด สนับสนุนยานพาหนะ ๓ คัน พร้อมพลขับและพลประจำรถให้กับศูนย์เอร์วีน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. จัดกำลังพล ๒๗ นาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและจัดระเบียบการเข้ารับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ</p> <p>๓. จัดกำลังพล ๕ นาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนการปฏิบัติของทีมตระหนักรู้อสถานการณ์ (Situation Analysis Teams: SAT) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน</p>	
๓	<p>- ไม่มีข้อหารือ/ประสานการปฏิบัติ -</p>	
๔	<p><u>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม ดังนี้</u></p> <p>๑. ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ปรับมาตรการการป้องกันโรคที่ผ่อนคลายนมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ดีขึ้นและอัตราการครองเตียงที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกหน่วยงานติดตามมาตรการผ่อนคลายนโดย ศบค. และการปรับเป็นโรคประจำถิ่น เพื่อดำเนินการสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ขอให้ ศปม. ทุกหน่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินการได้</p> <p>๓. ด้วยสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชายแดนฝั่งที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่ไม่สามารถจัดส่งแรงงานตามความร่วมมือเข้ามาอย่างถูกต้องทางด้านชายแดนได้ เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศ จึงขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำรงความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องในการสกัดกั้น ทั้งแนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน</p> <p>๔. ขอให้ทุกหน่วยติดตามข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ในการปรับเปลี่ยนมาตรการต่าง ๆ ในเรื่องการเดินทางเข้า - ออกประเทศ ให้ประชาชนรับทราบรวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นข้อพิจารณาในการปรับเป็นโรคประจำถิ่น</p>	ทุกหน่วยงาน



บันทึกข้อความ

๑๐๗๘

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๔ หรือโทร. ๐๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/๑๐๗๘

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒๐ ๑๐

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
นาย
อ. มี.ย. ๒๕๖๕

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ นางสาวสุสติ พรหมายน ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่ กท ๐๔๐๐.๒/๓๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมี พลเอก อดิศักดิ์ เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุม และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียดดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายแสนอักษร อุ่นมีศรี)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

- ให้หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ สยป. และ รป.กทม. เสนอ

นางสุชาติพิญ์ อุนเอี่ยม
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
๒ มี.ย. ๒๕๖๕

MU

นายสุชาติพิญ์ อุนเอี่ยม
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
๒ มี.ย. ๒๕๖๕

นายแสนอักษร อุ่นมีศรี

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

๑๐๗๘

นายแสนอักษร อุ่นมีศรี

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องมณีนรดี ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว)</u> รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้แก่</p> <p>๑. แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั่วโลก จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และจำนวนผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มคงที่ โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเครือรัฐออสเตรเลีย ตามลำดับ ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา</p> <p>๒. เหตุการณ์สำคัญ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สั่งลงโทษเจ้าหน้าที่กว่า ๑๐ ราย หลังจากเกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นเหตุให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการตรวจสอบวินัยของข้าราชการจีน แถลงว่า รัฐบาลกลางจีนได้ทำการตักเตือนหัวหน้ากรมไปรษณีย์กรุงปักกิ่งที่ไม่ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเหมาะสม และไม่มีความตั้งใจทำงานที่เพียงพอในการควบคุมการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่จุดให้บริการไปรษณีย์ และได้ทำการลงโทษเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ ราย ที่บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางสัญจรจนเป็นเหตุให้มีการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่สถานีรถไฟ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กรุงปักกิ่งเดินทางหน้าควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด และในบางเขตได้สั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในที่พักอาศัย และแนะนำให้ทำงานจากที่บ้าน เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)</p> <p>๓. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย จึงควรรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศที่มีแนวโน้มของการแพร่ระบาดของโรคอีกครั้ง</p> <p>๔. พื้นที่เฝ้าระวังที่ให้ที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตทวีวัฒนา และเขตดอนเมือง</p> <p>๕. สถานการณ์การชุมนุมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่</p> <p>๕.๑ กลุ่มสภาประชาชนแห่งชาติ สภาประชาชนแห่งโลก ชุมนุม ค้างคิน เพื่อเรียกร้องให้สหพันธรัฐรัสเซียยุติการรุกรานสาธารณรัฐยูเครน บริเวณด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๕.๒ กลุ่ม No-NPO Bill จัดกิจกรรมชุมนุมค้างคิน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมของ</p>	<p>ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ศปม.ตร. ศปม.มท. กทม. กอ.รมน.</p>

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>องค์กรไม่แสวงผลกำไร พ.ศ. บริเวณหน้าอาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>๕.๓ กลุ่ม People ศิลปินเพลงเพื่อราษฎร จัดกิจกรรม “ยื่น หยุด ชัง พลังเพลง” บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร</p> <p>๕.๔ กลุ่ม We Volunteer (WeVo) จัดกิจกรรม “ยื่น ๑๑๒ คน ๑๑๒ วัน” บริเวณสะพานลอยด้านหน้าสำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>๕.๕ กลุ่มทะลุคุก ร่วมกับ กลุ่ม ๑๔ ขุนพล คนของราษฎร จัดกิจกรรม “ยื่น หยุด ชัง” บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ</p> <p>๕.๖ กลุ่มพลเมืองได้กลับ จัดกิจกรรม “ยื่น หยุด ชัง” บริเวณด้านหน้า ศาลฎีกา</p> <p>๖. ข้อพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) พบว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในภาพรวม เริ่มทรงตัวและอยู่ในทิศทางที่ดี สถานพยาบาลทยอยปรับลดพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และเตรียมพร้อมกลับเข้าสู่ระบบรักษาปกติ ขณะนี้เริ่มพบเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ย่อยในบางประเทศ จึงทำให้เชื้อไวรัสยังถูกระบุให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ถึงแม้สถานการณ์ในประเทศจะมีแนวโน้มที่ดี และมีโอกาสที่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่นสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกิจการ กิจกรรม ที่จะได้รับผ่อนคลายเป็นดำเนินการได้ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ยังต้องดำรงความเข้มงวดในการดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป</p> <p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ)</u> รายงานการปฏิบัติของ ศปม. ในห้วงต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศในทุกช่องทาง และประชาสัมพันธ์การปรับแนวทางการดำเนินการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ</p> <p>๒. บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการตรวจประเมินการดำเนินการมาตรการป้องกันโรคภายในสถานศึกษาเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ได้มากขึ้น</p> <p>๓. เน้นย้ำการดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และดูแลบำรุงยุทธุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจได้เมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>๔. ดำรงความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ ซึ่งส่งผลต่อแผนการปรับเปลี่ยนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เข้าสู่โรคประจำถิ่น</p>	

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๒	<p><u>การปฏิบัติที่สำคัญของ คปม. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</u></p> <p>๑. จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 คปม. เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังโรงพยาบาลสนามและสถานพยาบาลที่กำหนด สนับสนุนยานพาหนะ ๓ คัน พร้อมพลขับ และพลประจำรถให้กับศูนย์เอราวัณ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. จัดกำลังพล ๒๗ นาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและจัดระเบียบการเข้ารับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ</p> <p>๓. จัดกำลังพล ๕ นาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนการปฏิบัติของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Analysis Teams: SAT) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน</p>	
๓	- ไม่มีข้อหารือ/ประสานการปฏิบัติ -	
๔	<p><u>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม ดังนี้</u></p> <p>๑. ขอให้ประสานการสนับสนุนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานครในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังสถานบันเทิงประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยตรวจสอบมาตรการก่อนเปิดบริการ</p> <p>๒. การเปิดเรียนของสถานศึกษาบุคคลสตรีในโรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอให้หน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนหน่วยที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา</p> <p>๓. การปรับเปลี่ยนมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) หรือยกเลิกการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ขอให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนและทั่วถึงรวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การปรับเป็นโรคประจำถิ่นต่อไป</p>	ทุกหน่วยงาน